
 
บันทึกการประชุมสภา อบต.หนองสรวง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2 ครั้งท่ี 1 /2555 

ในวันพฤหัสบด ีที่  10  พฤษภาคม  2555 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายประดิษฐ์ โนมขุนทด ประธานสภา อบต. ประดิษฐ์ โนมขุนทด 
2 นายอัศชัย ปัญญาเสมอทรัพย์ รองประธานสภา อบต. อัศชัย ปัญญาเสมอทรัพย์ 
3 นางทองหล่อ โนมขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 ทองหล่อ  โนมขุนทด 
4 นางสมพร  เจิมขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 สมพร  เจิมขุนทด 
5 นายวินัย  ธงสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 วินัย  ธงสันเทียะ 
6 นายภู   โอมฤกษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 ภู   โอมฤกษ์ 
7 นางศตพร  จันทนนท์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 ศตพร  จันทนนท์ 
8 นายประจวบ  รัตน์สันเทียะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 ประจวบ รัตน์สันเทียะ 
9 นางสําราญ  ภาพขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 สําราญ  ภาพขุนทด 
10 นายสุชิน  มะอิสูงเนิน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 สุชิน  มะอิสูงเนิน 
11 นายสมาน  แนมขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 สมาน  แนมขุนทด 
12 นางอรุณ  บ้ําสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 อรุณ  บ้ําสันเทียะ 
13 นายมัชชา  ดงสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 มัชชา  ดงสันเทียะ 
14 นายผจญ  เวินขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 ผจญ  เวินขุนทด 
15 นายสายัณห์  ด่านสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 สายัณห์  ด่านสันเทียะ 
16 นางสายธาร  ด่านสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 - 
17 นายสุวรรณ  แนมขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 สุวรรณ  แนมขุนทด 
18 นางเสน่ห์  เจิมขุนทด เลขานุการสภา อบต. เสน่ห์  เจิมขุนทด 
    

 
ผู้ไม่เข้าประชุม       -   นางสายธาร  ด่านสันเทียะ  ตําแหน่งสมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลําดับที่ ชื่อ -สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นางสมคิด  เมธาวิรัตน์ นายก อบต.หนองสรวง สมคิด  เมธาวิรัตน์ 
2. นายเปรม  บินสันเทียะ รองนายก อบต.หนองสรวง เปรม  บินสันเทียะ 
3. นายไมล์  มณีเขียว รองนายก อบต.หนองสรวง ไมล์  มณีเขียว 
4. นายเสน่ห์  วงศ์สันเทียะ เลขานุการนายก อบต. เสน่ห์  วงศ์สันเทียะ 
5. นางกิตติมา  อารยสมโพธิ์ ปลัด อบต. กิตติมา  อารยสมโพธิ์ 
6. นางสาวรมิดา  เชาว์พลกรัง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ รมิดา  เชาว์พลกรัง 
7. นายสมศักดิ์  ผลรุ่ง หัวหน้าส่วนโยธา สมศักดิ์  ผลรุ่ง 



8. นางสาวสายพิน  ศรอินทร์ เจ้าพนักงานธุรการ สายพิน  ศรอินทร์ 
9.    
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เร่ิมประชุม เวลา 10. 00 น. 
นายประดิษฐ์  โนมขุนทด   -  เมื่อในท่ีประชุมครบองค์ประชุมแล้ว   ประธานสภาเชิญ 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย  
และสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกันเป็นเสร็จพิธี  ประธานกล่าวเปิดประชุมสภา 
อบต.หนองสรวง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2                ครั้งท่ี 1 / 2555   
ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้

ระเบียบวาระที่  1    - เร่ืองประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายประดิษฐ์  โนมขุนทด   1) เรื่องการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ของตําบลหนองสรวง ใน  

วันท่ี 11 พฤษภาคม  2555  รายละเอียดกําหนดการตามที่เจ้าหน้าที่ได้ส่ง
หนังสือแจ้งท่านแล้วนั้น   ตอนบ่ายปลูกต้นไม้บริเวณที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองสรวง ก็ขอฝากทุกท่านประชาสัมพันธ์และขอเชิญ
เข้าร่วมในการมอบเบี้ยยังชีพ / ปลูกต้นไม้  ในครั้งนี ้
2) ประชุมประจําเดือนท่ีอําเภอ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมาทาง
อําเภอได้จัดที่น่ังให้สมาชิก ก็ขอแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบ ประชุมประจําเดือน
ครั้งต่อไปก็ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมกันทุกคน 
3) มีข่าวจากเกษตรอําเภอเรื่องการจัดตั้งศูนย์ สตช.แต่ละตําบล  การขึ้น
ทะเบียนการปลูกพืชแต่ละปี   การรับจํานําข้าวเปลือกนาปรัง 
-ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2    - เร่ืองรับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมา  
2.1) รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งท่ี 1/2555  
เมื่อวันท่ี  7  กุมภาพันธ์  2555 
2.2) รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งท่ี 2/ 2555  
เมื่อวันท่ี   8  กุมภาพันธ์ 2555 

นายประดิษฐ์  โนมขุนทด - ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ   
ประธานสภา สมัยที่  1 ครั้งท่ี 1 / 2555  เมื่อวันท่ี  7  กุมภาพันธ์  2555   ขอให้สมาชิก

ในที่ประชุมสภาได้พิจารณามีท่านใดทักท้วงหรือขอแก้ไขบันทึกรายงานการ
ประชุม หรือไม ่ ขอให้แจ้งในท่ีประชุมทราบเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 

 - เมื่อในท่ีประชุมได้พิจารณา ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกรายงาน  
 การประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งท่ี 1 /2555 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

ผมขอมติจากที่ประชุมสภา  สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการ
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งท่ี 1 /2555 เมื่อวันท่ี  7  กุมภาพันธ์  
2555 ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม    - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย  
ที่ 1 ครั้งท่ี  1 / 2555  เมื่อวันท่ี  7  กุมภาพันธ์  2555  
 ( เห็นชอบ 15  เสียง , ไม่ออกเสียง 3  เสียง  ) 
 

นายประดิษฐ์  โนมขุนทด - ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย  



ประธานสภา ท่ี  1 ครั้งท่ี 2 / 2555  เมื่อวันท่ี  8  กุมภาพันธ์  2555   ขอให้สมาชิกในท่ี
ประชุมสภาได้พิจารณา มีท่านใดทักท้วงหรือขอแก้ไขบันทึกรายงานการ
ประชุม หรือไม ่ ขอให้แจ้งในท่ีประชุมทราบเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 
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 - เมื่อในท่ีประชุมได้พิจารณา ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกรายงานการ

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งท่ี 2 /2555 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ผมขอมติจากที่ประชุมสภา  สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการ
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งท่ี 2 /2555 เมื่อวันท่ี  8  กุมภาพันธ์  
2555 ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1  
ครั้งท่ี  2 / 2555  เมื่อวันท่ี  8  กุมภาพันธ์  2555  
 ( เห็นชอบ 15  เสียง , ไม่ออกเสียง 3  เสียง  ) 

 
ระเบียบวาระที่  3    - เร่ืองเพ่ือทราบ 
     3.1 เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายและเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง  

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
นายประดิษฐ์  โนมขุนทด   - ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ ข้อ 3.1 เรื่องขอโอนงบประมาณ  
ประธานสภา    รายจ่ายและเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี  

งบประมาณ พ.ศ. 2555 ขอเชิญช้ีแจงครับ 
นายสมศักดิ์  ผลรุ่ง    -ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
หัวหน้าส่วนโยธา    หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  

(รายการที่ 3หน้าท่ี 32)   โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 (สายบ้านนาย
ศิริ อมฤกษ์ –สายทุ่งฟ้าผ่า) กว้าง 4 เมตร ยาว  50เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 360   ตารางเมตร พร้อมวางท่อ
ลอดระบายน้ํา คสล. Ø 0.60  บาท  จํานวน  8  ท่อน รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวงกําหนด พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตําบล  
จํานวน  1  ป้าย  (บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555- 2557 โครงการที่ 
1.30 หน้า 43 )  
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณ 
-ขอเปลี่ยนพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร ตัวเลขผิดขอ
เปลี่ยนเป็น  พื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร 

นายประดิษฐ์  โนมขุนทด   - มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยซักถามไหมครับ  เชิญครับถ้าไม่มี
ประธานสภา    เป็นอันว่าท่ีประชุมรับทราบ )   โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 (สาย  

บ้านนายศิริ อมฤกษ์ –สายทุ่งฟ้าผ่า) กว้าง 4 เมตร ยาว  50เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 360   ตารางเมตร 
พร้อมวางท่อลอดระบายน้ํา คสล. Ø 0.60  บาท  จํานวน  8  ท่อน 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวงกําหนด 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐานขององค์การ
บริหารส่วนตําบล  จํานวน  1  ป้าย  (บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 
2555- 2557 โครงการที่ 1.30 หน้า 43 )  
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณ 



-ขอเปลี่ยนพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร ตัวเลขผิดขอ
เปลี่ยนเป็น  พื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร 
-ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  4    - เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
4.1) เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายและเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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ส่วนโยธา ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงทรัพย์สิน ตั้งไว้ในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง หน้า 34   1) โครงการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะใน 
พื้นที่ตําบลหนองสรวง ตั้งจ่ายจํานวน 100,000  บาท หมวด ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงทรัพย์สิน (รายการที่ 1 หน้า 
34) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะทั้ง 9 
หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึง  
และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  (บรรจุในแผนสามปี พ.ศ. 
2555- 2557 โครงการที่ 4.5 หน้า 48)   
2)โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา  (สายบ้านายทา – นายกร หมู่ 7)    ตั้ง
จ่ายจํานวน 40,000  บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่า
ซ่อมแซมและปรับปรุงทรัพย์สิน (รายการที่ 2 หน้า 34) เพื่อจ่ายเป็นค่า
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ระยะทาง 200  เมตร ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 
อย่างทั่วถึง (บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 -2557 โครงการที่ 1 
หน้า 54)  ขอเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณ 
- โอนจากหมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา 
(สายบ้านนายทา –นายกร หมู่ 7) ตั้งไว้ 40,000  บาท เพื่อไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ หมวด เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนใน
กิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ (430) ตั้งไว้ 40,000  บาท เพื่ออุดหนุน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสุรนารี ตําบลโคกกรวด  จังหวัดนครราชสีมา  ในการ
ขยายเขตไฟฟ้าในเขตตําบลหนองสรวง (สายบ้านนายทา – บ้านนายกร หมู่ 
7) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ส่วนโยธา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 -2557 โครงการที่ 4.5 หน้า 48) 

นายประดิษฐ์  โนมขุนทด   ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณ
ประธานสภา    รายจ่ายและเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี  

งบประมาณ พ.ศ. 2555  ขอเชิญช้ีแจงครับ 
นางสาวรมิดา  เชาว์พลกรัง   -ส่วนโยธา ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงทรัพย์สิน ตั้งไว้ในหมวดค่าที่ดินและ
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ฯ   สิ่งก่อสร้าง หน้า 34  1) โครงการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะใน  

พื้นที่ตําบลหนองสรวง ตั้งจ่ายจํานวน 100,000  บาท หมวด ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงทรัพย์สิน (รายการที่ 1 หน้า 
34) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะทั้ง 9 
หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึง และเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  (บรรจุในแผนสามปี พ.ศ. 2555- 
2557 โครงการที่ 4.5 หน้า 48)   
งบประมาณและคําช้ีแจงที่ขอโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
-โอนเพิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณ 



โครงการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในพ้ืนท่ีตําบลหนองสรวง 
เปลี่ยนเป็น  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพ้ืนท่ีตําบลหนอง
สรวง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 
100,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะทั้ง 9 หมู่ 
บ้าน เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึง  และเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเช่นวัสดุต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน (ส่วนโยธา) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 
2)โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา  (สายบ้านายทา – นายกร หมู่ 7)    ตั้ง
จ่ายจํานวน 40,000  บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่า 
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ซ่อมแซมและปรับปรุงทรัพย์สิน (รายการที่ 2 หน้า 34) เพื่อจ่ายเป็นค่า 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ระยะทาง 200  เมตร ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง (บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 -2557 โครงการที่ 1  
หน้า 54)  ขอเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณ 
- โอนจากหมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา 
(สายบ้านนายทา –นายกร หมู่ 7) ตั้งไว้ 40,000  บาท เพื่อไปตั้งจ่าย 

         รายการใหม ่หมวด เงินอุดหนนุหนว่ยงานของรฐัหรอืองคก์รเอกชนใน     
           กิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ (430) ตั้งไว้ 40,000  บาท เพื่ออุดหนุน 
          การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคสรุนาร ีตาํบลโคกกรวด  จังหวัดนครราชสมีา  ใน 

      การขยายเขตไฟฟ้าในเขตตําบลหนองสรวง (สายบ้านนายทา – บ้าน 
           นายกร หมู่ 7) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ส่วนโยธา ตั้งจ่ายจาก 

                                                           เงินรายได ้(บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 -2557  
           โครงการท่ี 4.5   หน้า 48) 

ข้อกฎหมาย 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ท่ีทําให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งรายการ
ใหม่ ให้เป็นอํานาจสภาท้องถิ่น 
2) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 2916 ลงวันท่ี 27 
กันยายน   2553 เรื่องแนวทางการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงิน
อุดหนุนเพิ่มเติม และอ้างถึง กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง
หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตําบลในการให้บริการสาธารณะ ลงวันท่ี 23 
พฤศจิกายน 2552 เป็นกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการร้องขอ
สนับสนุนงบประมาณ แต่เนื่องจากกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อง
ขอให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการเช่น ขยายเขตไฟฟ้า และขยายเขตประปา
เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนในด้านสาธารณูปโภค แต่หน่วยงาน
ดังกล่าวมิได้เป็นผู้ร้องขอจึงไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
การกระจายอํานาจฯ ได้ ดังนั้น เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน จึงเห็นควรอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 4 และระเบียบ



กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 ข้อ 4 กําหนดแนวทางการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่าย
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในกรณีที่
หน่วยงานอ่ืนของรัฐมิได้มีความประสงค์ขอรับการสนับสุนน แต่เป็นความ
ประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
1.กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์จะพัฒนาท้องถิ่น โดย
ขอรับการสนับสนุนให้หน่วยงานอ่ืนเป็นผู้ดําเนินการให้ เช่นการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ หรือขยายเขตไฟฟ้าประปา ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นประสานหน่วยงานนั้นๆ เพื่อขอประมาณการรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายและแผนการดําเนินงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรจุโครงการที่ขอรับการสนับสนุนไว้ใน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวด
เงินอุดหนุน 
3.เมื่อหน่วยงานท่ีขอรับการสนับสนุนได้รับเงินอุดหนุนแล้ว ให้ออก
ใบเสร็จรับเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้เป็นหลักฐาน 
4.แจ้งหน่วยงานท่ีได้รับเงินอุดหนุนทราบว่า เมื่อดําเนินการเสร็จแล้ว 
รายงานผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และคืนเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในลักษณะลาภมิควรได้ และเก็บ
รักษาหลักฐานเพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไป 

นายประดิษฐ์  โนมขุนทด   - มีท่านใดสงสัยซักถามไหมครับเชิญครับ  
ประธานสภา 
นายผจญ  เวินขุนทด   - เราต้องอุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้า 30 %  ไหมครับ 
สมาชิก อบต.หมู่ 7 
นางสาวรมิดา  เชาว์พลกรัง   -จากการที่ช่างได้ออกไปตรวจสอบพ้ืนท่ี เราต้องเพิ่มเสาจํานวน  10  ต้น 
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ฯ   งบประมาณ 80,000  บาท ซึ่งทางไฟฟ้าต้องจ่าย 50,000  บาท เหลือ   

30,000  บาท ซึ่ง อบต.หนองสรวงต้องอุดหนุนงบประมาณให้กับสํานักงาน
ไฟฟ้าฯ จํานวน 30,000  บาท 

นายภู  โอมฤกษ์    -ผมอยากให้ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําทุกหมู่ ไม่ใช่หมู่ 7 หมู่เดียว เพราะหมู่ 
สมาชิก อบต.หมู่ 3    3 มีหลายหลังที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้  
นางสาวรมิดา  เชาว์พลกรัง   -ดิฉันขอช้ีแจง จากการที่เราได้ประชุมประชาคมหมู่บ้าน  ซึ่งแต่ละหมู่
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ฯ   เลือกด้านโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับถนน  แต่ของหมู่ 7 เขาเลือกด้าน  

ไฟฟ้า และผ่านสภาให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

นายวินัย  ธงสันเทียะ   -เรื่องการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ข้อบัญญัติฯปี 2556 ผมอยากให้ตั้งไว้ใน
สมาชิก อบต.หมู่ 3    ภาพรวมตําบล อยากให้ขยายเขตไฟฟ้าทุกหมู่ เพราะของหมู่ 3  

ประมาณ 40 -50 ต้น 
นายประดิษฐ์  โนมขุนทด   -จากท่ีท่านสมาชิกหมู่ 3 ได้เสนอแนะ เรื่องการขยายเขตไฟฟ้า อยากให้  
 ประธานสภา    ขยายเขตทุกหมู่ และนําเข้าข้อบัญญัติปีต่อไป  
นางสมคิด  เมธาวิรัตน์   - กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายก อบต.    คะ  กรณีการขยายเขตไฟฟ้าฯของหมู่ 7  เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ  



ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จากการประชาคมหมู่บ้าน ของหมู่ 7 เขาต้องการ
ไฟฟ้า เพราะไม่มีไฟฟ้าใช้ และมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯอุดหนุนไฟฟ้า
ได้ฯ ทาง อบต.หนองสรวงมีงบประมาณ 40,000  บาท  
สํานักงานไฟฟ้าฯอุดหนุน 50,000  บาท เราสมทบ 30,000  บาท ตามที่ 
เจ้าหน้าท่ีได้ชี้แจงขอโอนงบประมาณรายจ่ายและเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   
เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งจ่ายผิดประเภท ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยให้เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่น จึงนําเรียนขอให้สภา 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขออนุมัต ิ

นายประดิษฐ์  โนมขุนทด   - มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยซักถามไหมครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติจาก
ประธานสภา    ที่ประชุมสภา  สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบในการขออนุมัติโอนและแก้ไข  

เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555  ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม    ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในการขออนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
คําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   

     (เห็นชอบอนุมัติ  15  เสียง , ไม่ออกเสียง  3  เสียง)  
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ระเบียบวาระที่ 4    -เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
              4.2) พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) 
 
นายประดิษฐ์  โนมขุนทด   - ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556  
ประธานสภา    -2558)  ขอเชิญท่านนายกได้ช้ีแจงครับ  
นางสมคิด  เมธาวิรัตน์   -จากการที่เราได้ประชุมประชาคมแผนพัฒนาสามปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
นายก อบต.    อยากให้สมาชิกได้พิจารณาตรวจสอบ มีอะไรต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง  

ขอให้ท่านได้ช้ีแจงในที่ประชุมต่อไป  ดิฉันจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ได้ช้ีแจง
ต่อไปคะ 

นางสาวรมิดา  เชาว์พลกรัง   - ตามที่ดิฉันได้ส่งร่างแผนพัฒนาตําบลสามปี (พ.ศ. 2556- 2558) เจ้าหน้าท่ี
วิเคราะห์ฯ   ให้ท่านได้ทราบและพิจารณาล่วงหน้าแล้ว ขอให้ท่านเปิดเอกสารตาม  

ประกอบกับคําช้ีแจง สมาชิกท่านใดสงสัยตรงไหนก็ขอให้ช้ีแจงได้ในท่ี
ประชุมได้คะ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2558)  

นายประดิษฐ์  โนมขุนทด   - มีท่านใดสงสัยซักถามไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติจากสภาในการรับ
ประธานสภา    หลักการแห่งร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 -2558 )  สมาชิกท่านใด  

เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 -2558) ขอให้ยก
มือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม    -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างแผนพัฒนาสามปี  
                                                            (พ.ศ. 2556 -2558)  

(เห็นชอบ  17 เสียง,ไม่ออกเสียง 0  เสียง)   
           
                         4.3) เร่ืองการแก้ไขเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงร่างแผนพัฒนาสามป ี

     (พ.ศ. 2556 -2558)  
นายประดิษฐ์  โนมขุนทด   สําหรับการแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงร่างแผนพัฒนาตําบลสามปี (พ.ศ. 
ประธานสภาฯ    2556 – 2558)ขอเชิญเจ้าหน้าท่ีได้ดําเนินการต่อครับ 



น.ส.รมิดา  เชาว์พลกรัง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ฯ และคณะผู้บริหารที่เคารพทุกท่าน  ดิฉันขอให้ทุกท่านได้ดูโครงการใน

ยุทธศาสตร์ที่1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานก่อนเลยน่ะค่ะ  ซึ่ง
โครงการที่บรรจุในร่างแผนพัฒนาฯ นี้ทางเจ้าหน้าท่ีได้ร่วมสํารวจ และจับ
พิกัดGPS  กับท่านสมาชิก อบต.ของแต่ละหมู่บ้านแล้ว และโครงการไหนท่ี
ไม่ได้มีในการประชาคมหมู่บ้าน  แต่ท่านสมาชิกต้องการที่จะสํารวจเพื่อ
บรรจุในแผนพัฒนาฯ  ก็ได้สํารวจไว้แล้ว อาจจะมีเพิ่มเติมบ้างเล็กน้อย  
และสําหรับท่านสมาชิก อบต.ท่านใดจะเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงโครงการในร่าง
แผนพัฒนาฯ  ขอเชิญเสนอได้แต่ละหมู่บ้านเลยนะค่ะ แล้วดิฉันจะได้
ประสานกับทางส่วนโยธาในการออกวัดพื้นท่ีจริงอีกครั้ง และต้องขอความ
ร่วมมือท่านสมาชิกในการร่วมออกวัดพื้นท่ีด้วยนะคะ ขอเชิญค่ะ 

นางทองหล่อ  โนมขุนทด   ดิฉันขอเพิ่มจํานวน  3 โครงการ  1. ถนน คสล.ซอยบ้านนายฉัตร  
สมาชิก อบต.หมู่ 1 โนมขุนทด2. ถนน คสล. ซอยบ้านนายอดุลย์ คูระโครต  3. ถนน คลส.สาย

หลังตลาดนัด – ถนนใหญ่สายด่านขุนทดโคกกรวด  พร้อมกับวางท่อระบาย
น้ําด้วยค่ะ  

นางสมพร เจิมขุนทด   ดิฉัน ขอเพิ่มโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสนิท โนมขุนทด 
สมาชิก อบต.หมู่ 2    ค่ะ 
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น.ส.รมิดา  เชาว์พลกรัง  หมู่ 3 บ้านหนองตะครอง  มีการเพิ่มเติมโครงการหรือไม่ค่ะ 
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ฯ 
นายภู  โอมฤกษ์    ไม่มีครับ 
สมาชิก อบต.หมู่ 3 
นางศตพร  จันทนนท์   หมู่ 4  บ้านหนองกก  ขอเพิ่มโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง   
สมาชิก อบต.หมู่ 4    เส้นทางหนองตะครอง – หนองกก  ,  ถนน คสล.สายบ้านนายบุญสม   

ยอดสกุลพาณิช – บ้านนายสามารถ  เนียมสูงเนิน  , ถนนหินคลุก สาย
หนองกก – หนองหัวแหวน  ค่ะ  

นางสําราญ  ภาพขุนทด   ดิฉัน ขอเพิ่มโครงการ 1 โครงการ ค่ะ ปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านนาย 
สมาชิก อบต.หมู่ 5    บุญชู ดงสันเทียะ- บ้านนายสมบูรณ์ จินากูล ค่ะ 
นายสมาน  แนมขุนทด   หมู่ 6  คสล.ซอยบ้านนายวัชระ  ยังไม่มีครับ  เพราะมีเสนอในการ 
สมาชิก อบต.หมู่ 6    ประชาคมหมู่บ้านแล้วและวันออกสํารวจช่างก็ได้ไปวัดมาแล้วครับ 
น.ส.รมิดา  เชาว์พลกรัง  ค่ะ ดิฉันเห็นในโครงการที่ผ่านการประชาคมเหมือนกันค่ะ แต่ช่างที ่
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ฯ   ออกไปสํารวจกับท่าน สมาชิก  อบต.อรุณ  บอกว่าคนละซอยกัน ถ้า 

เช่นนั้น ดิฉันจะได้ให้ช่างไปประสานงานกับท่านสมาชิก เพื่อออกสํารวจ
พื้นที่อีกครั้งนะค่ะ ขอเชิญหมู่ 7 ต่อเลยค่ะ   

นายผจญ  เวินขุนทด   ผมขอเสนอโครงการปรับปรุงถนน คสล.  สายบ้านนายมัชชา  ดง 
สมาชิก อบต.หมู่ 7    สันเทียะ – บ้านนางเถาว ์ครับ 
นายสายัณห์  ด่านสันเทียะ   หมู่ 8  ไม่มีครับ 
สมาชิก อบต.หมู่ 8    
นายสุวรรณ แนมขุนทด     หมู่ 9  เสนอเพิ่มโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. เส้นป่าชุมชน บ้านนาง  
สมาชิก อบต.หมู่ 9    บุญยง เวินขุนทด ถึงบ้านนางทองย้อย เวินขุนทด 
นางเสน่ห์ เจิมขุนทด   ขอเพิ่มโครงการ หมู่9  ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายแสน  กิสันเทียะ  
เลขานุการ สภาฯ    ค่ะ 
นายอัศชัย ปัญญาเสมอทรัพย์   ขอเพิ่มเติมโครงการ หมู่ 2  อีก 2โครงการ ครับ   



รองประธานสภาฯ    1. ก่อสร้างถนนคันดินเสริมลูกรังสายสระน้ําค้าง – หนองทะเลเฮียง 
2. ก่อสร้างถนนคันดินเสริมลูกรัง สายหนองกะเพา – ถนนลาดยาง 
หนองสรวง-ด่านขุนทดครับ 

น.ส.รมิดา  เชาว์พลกรัง  ไม่ทราบว่าในยุทธศาสตร์ที่1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานมีท่าน 
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ฯ   สมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือแก้ไขโครงการอีกหรือไม่ค่ะ 
นางเสน่ห์ เจิมขุนทด   ในหน้าท่ี 54 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิรส์ลําดับที่ 7 และ8 ซ้ํากัน 
เลขานุการ สภาฯ    หรือเปล่าค่ะ 
น.ส.รมิดา  เชาว์พลกรัง  ค่ะเป็นโครงการที่ซ้ํากัน ให้ตัดโครงการลําดับที่ 7 ออก  เหลือโครงการ 
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ฯ  ลําดับที่ 8  แล้วให้เปลี่ยนเป็นโครงการลําดับที่ 7 แทนค่ะ 
นางอรุณ บ้ําสันเทียะ   หน้า 55 ขุดบ่อนํ้าตื้น บ่อบาดาลน้ําลึก ขอให้เป็นท้ัง 9 หมู่บ้านค่ะ   
สมาชิก อบต.หมู่ 6 
น.ส.รมิดา  เชาว์พลกรัง  ยุทธศาสตร์ที่1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานมีท่านสมาชิกท่านใด 
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ฯ   จะเพิ่มเติมหรือแก้ไขโครงการอีกหรือไม่ค่ะ ถ้าไม่มี จะได้ต่อใน 

ยุทธศาสตร์ที่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจค่ะ 
นางเสน่ห์ เจิมขุนทด   ในหน้าท่ี 58 โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตโดยใช้พืชพันธุ์ดี ขอให้เพิ่ม 
เลขานุการ สภาฯ    งบประมาณเป็น 100,000 บาท  เพราะปีท่ีผ่านมางบประมาณมีน้อยไม ่

เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรค่ะ  และ การแก้ไขปัญหาโรคและ
แมลงศัตรูพืช  เพิ่มงบประมาณเป็น 50,000 บาท 

น.ส.รมิดา  เชาว์พลกรัง  ยุทธศาสตร์ที่2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  มีท่านสมาชิกท่านใด จะ 
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ฯ เพิ่มเติมหรือแก้ไขโครงการอีกหรือไม่ค่ะ ถ้าไม่มี จะได้ต่อในยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ค่ะ 
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นางเสน่ห์ เจิมขุนทด   ในหน้าท่ี 62โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์/วารสารเนื่องจากเราไม่ได้จัดซื้อ 
เลขานุการ สภาฯ    หนังสือพิมพ์อาจจะสับสนได้ให้เปลี่ยนเป็นการจัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์แทนค่ะ 
     หน้าท่ี 64 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน ขอให้เพิ่ม 

จํานวนงบประมาณค่ะให้เพิ่มเป็นค่าบริการและค่ายาคุมกําเนิดค่ะ  เพราะ
ในปีนี้คนท่ีให้บริการฉีดวัคซีน ได้อ้างว่าเก็บเงินเพิ่มอีกตัวละ 10 เป็นค่า
วัคซีน  และอ้างเป็นของ อบต. อาจทําให้เสียหายได้ค่ะ 

นางสมคิด  เมธาวิรัตน์   ทางอบต.  ได้สนับสนุนวัคซีนให้กับทางโรงพยาบาลอย่างเดียว ส่วนการ 
นายก อบต. เก็บเงินเพิ่มทาง อบต. ไม่ได้มีนโยบายเรียกเก็บเงินดังกล่าวเลย  ซึ่งดิฉันได้

มอบให้กับทางโรงพยาบาลเป็นผู้จัดการทั้งหมดค่ะ  ส่วนงบประมาณในปี
ต่อไปก็อยากจะให้เพิ่มเติมขึ้นเป็นค่ายาคุมกําเนิด ส่วนค่าบริการ 
ทางการฉีกวัคซีนจะได้ประสานไปยังโรงพยาบาลอีกครั้งแล้วจะได้แจ้งให้กับ
ทุกท่านทราบค่ะ 

น.ส.รมิดา  เชาว์พลกรัง  ค่ะเดี๋ยวดิฉันจะเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆ ในข้อบัญญัติงบประมาณ 
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ฯ   รายจ่ายประจําปีและเมื่อถึงเวลาจะดําเนินโครงการจะได้ประสานไปยัง 

ทางโรงพยาบาลในการช้ีแจงรายละเอียดปลีกย่อยเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆ  
อีกครั้ง  ค่ะ  ไม่ทราบว่าในยุทธศาสตร์นี้มีใครเพิ่มเติมหรือแก้ไขโครงการอีก
หรือไม่ค่ะ ถ้าไม่มีจะได้ต่อในยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการศึกษา  ศาสนา และ
วัฒนธรรม เลยนะค่ะ  มีท่านสมาชิก อบต.ท่านใดจะเพิ่มเติมโครงการ
หรือไม่ค่ะ ถ้าไม่มี ต่อในยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมค่ะ 

นางเสน่ห์ เจิมขุนทด   ในหน้าท่ี70 โครงการจัดซื้อถังขยะ ให้เพิ่มงบประมาณเป็น  100,000   
เลขานุการ สภาฯ    บาท ค่ะเพราะจะได้เปลี่ยนจากถังขยะขนาดเล็กเป็นถังขนาดใหญ ่



ทั้งหมดค่ะ 
น.ส.รมิดา  เชาว์พลกรัง มีท่านสมาชิก อบต.ท่านใดจะเพิ่มเติมโครงการหรือไม่   ยุทธศาสตร์ต่อไป 
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ฯ  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารค่ะขอเชิญค่ะ 
นางเสน่ห์ เจิมขุนทด   ในหน้าท่ี73 โครงการปรับปรุงอาคารดิฉันขอให้ปรับปรุงห้องประชุม 
เลขานุการ สภาฯ    ขนาดเล็กให้ขยายให้กว้างกว่านี้ และให้จัดห้องมุข เป็นห้องกิจการสภาฯ   

เมื่อเวลามีการตรวจประเมินมาตรฐาน ทางเจ้าหน้าท่ีที่ดูแลด้านสภาฯ แจ้ง
ว่าเราไม่มีห้องกิจการสภาที่เป็นสัดส่วนเลยทําให้ได้คะแนนน้อยในส่วนตรงนี้
ค่ะแล้วก็เพิ่มแอร์  และโต๊ะหมู่บูชาเพิ่มอีก 1 ชุด ด้วยค่ะ 

นางศตพร  จันทนนท์   ดิฉันขอเพิ่มโครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ  ซึ่งป้ายของหมู่บ้าน 
สมาชิก อบต.หมู่ 4 ทั้ง 3 หมู่บ้านหนองตะครอง – หนองกก  โคกพัฒนายังไม่มี  ขอเพิ่มจํานวน

เงินงบประมาณเป็น 100,000 บาทค่ะ 
นายประดิษฐ์  โนมขุนทด   ผมขอเพ่ิมกระจกบริเวณทางแยกของถนน  เพื่อลดอุบัติเหตุ  ในบริเวณ 
ประธานสภาฯ    จุดอันตรายของตําบลครับ  จํานวนงบประมาณ  50,000  บาท 
นายภู  โอมฤกษ์    ในหน้าท่ี  110  ผมขอเพ่ิมรถแม็คโครอีก 1 คันครับ  ขอเป็นล้อยาง 
สมาชิก อบต.หมู่ 3    เพราะจะได้วิ่งบนถนน ได้ครับ  ราคาประมาณ  5,000,000  บาท 
น.ส.รมิดา  เชาว์พลกรัง  มีท่านสมาชิก อบต.ท่านใดจะเพิ่มเติมโครงการหรือไม ่ ขอเชิญเลยนะค่ะ 
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ฯ ถ้าไม่มีหรือมีเพิ่มเติมหลังจากปิดการประชุมแล้วก็ขอให้บอกได้น่ะค่ะ ดิฉัน

จะได้ไปปรับปรุง  และแก้ไขเพิ่มเติมที่ท่านสมาชิกได้เสนอมา และในวันท่ี 
14  พ.ค.  จะได้นําเสนอท่านในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาสามปีต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ  

ระเบียบวาระที่ 5    -เร่ืองอ่ืนๆ 
นายประดิษฐ์  โนมขุนทด   - ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ มีท่านใดจะช้ีแจงหรือเสนอเรื่องอะไรไหม
ประธานสภา    ครับเชิญครับ  
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นายเปรม  บินสันเทียะ   - มีราษฎรหมู่ 3 มายื่นคําร้องหาแนวทางแก้ไข เรื่องการวางท่อระบายรอง
นายก อบต.    น้ํา บริเวณทุ่งฟ้าผ่า  ผมอยากปรึกษาหารือหาแนวทางแก้ไข 
นางศตพร  จันทนนท์   - เรื่องราษฎรหมู่ 3 ได้ร้องเรียน และให้วางท่อรอดระบายน้ําบริเวณทุ่ง
สมาชิก อบต.หมู่ 4    ฟ้าผ่า  ฝั่งด้านทิศตะวันออกเดือดร้อนเหมือนกัน ถ้าวางท่อรอดระบาย  

น้ําฝั่งด้านนี้  อีกฝั่งก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน ดิฉันขอเสนอกั้นฝายจาก
เหมืองก่อนแล้ววางท่อรอกระบายน้ํา  ก่อนท่ีจะดําเนินการอยากให้ทาง 
อบต.ได้ปรึกษากับผู้ใหญ่บ้านและเจ้าของพื้นที่เพ่ือหาแนวทางแก้ไข 

นายเปรม  บินสันเทียะ   - ออกไปดูพื้นที่อีกครั้ง ผมจะประสานกับทางผู้นําหมู่บ้าน ท่านสมาชิกรอง
นายก อบต.    ของหมู่ 3 หมู่ 4 และราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน ออกไปสํารวจพื้นท่ี  

พร้อมกันจะได้ปรึกษาหารือหาแนวทางแก้ไข  
     -และเรื่องที่สาธารณะของหมู่ 3 เพื่อรองรับทําที่ท้ิงขยะ   
 นายวินัย  ธงสันเทียะ   - ผมขอเสนอให้ทางอบต.แก้ไขเส้นทางสามารถสัญจรได้ก่อน แล้วเราไป
สมาชิก อบต.หมู่ 3    ดูพื้นท่ีพร้อมกัน  เพราะเป็นที่เอกชน 

นางสมคิด  เมธาวิรัตน์   -เมื่อวันท่ี 29  เมษายน  2555 และในวันท่ี 3 พฤษภาคม 2555 เกิดวาต
นายก อบต.    ภัย ทําให้พ้ืนท่ีตําบลหนองสรวง ได้รับผลกระทบบ้านเรือนทรัพย์สินของ  

ราษฎรได้รับความเสียหาย จํานวน  6  ราย และทางองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองสรวงได้ให้ความช่วยเหลือโดยการมอบเงินช่วยเหลือแล้วในวันที่  
8 พฤษภาคม 2555 และดิฉันขอฝากท่านสมาชิกทุกคนเรื่องกรณีเกิดเหตุ



ฉุกเฉินเนื่องจากภัยพิบัติ หรือเรื่องที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนขอให้ท่าน
ได้เป็นหูเป็นตาทําความเข้าใจกับประชาชนได้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 
และให้ท่านได้แจ้งเรื่องมายัง อบต.หนองสรวงให้ทราบ 
-เรื่องถนนชํารุดหลายเส้นทาง อยากให้ท่านได้เขียนคําร้องเข้ามา 
โครงการตามข้อบัญญัติ เราได้ประกาศสอบราคา และได้ผู้รับเหมาเรียบร้อย
แล้ว เหลือโครงการหมู่ 4 โครงการเดียวท่ียังไม่ได้ดําเนินการ 
-ในวันท่ี 11 พฤษภาคม  2555 ช่วงเช้ามอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ /ผู้พิการ 
และช่วงบ่ายปลูกต้นไม้รอบบริเวณที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
สรวง 

นายวินัย  ธงสันเทียะ   -โครงการสายมะม่วงกิ่งหัก และโครงการสายบ้านเจียบ งานไม่ได้  
สมาชิก อบต.หมู่ 3    มาตรฐาน  ขอฝากช่างควบคุมงานออกไปตรวจสอบด้วย  
นายเปรม  บินสันเทียะ   - โครงการ สายมะม่วงกิ่งหักอยู่ในช่วงประกันสัญญา ผมได้พูดคุยกับ  
รองนายก อบต.    ผู้รับเหมาและให้ผู้รับเหมาปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อย  
นายอัศชัย  ปัญญาเสมอทรัพย์  - เรื่องการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา งบประมาณมีไหมครับ ผมอยากให้ทางรอง
ประธานสภา    คณะผู้บริหารช่วยดูแลทุกหมู่บ้าน เพราะทุกหมู่บ้านยังไม่มีไฟฟ้าใช้ และ  

ต้องการขยายเขตไฟฟ้าหลายจุด  
นางสมคิด  เมธาวิรัตน์   -เราทําตามโครงการข้อบัญญัติ ปี 2555 ซึ่งหมู่ 7 ได้ผ่านประชาคมเลือก
นายก อบต.    ไฟฟ้า เราตั้งงบประมาณไว้ 40,000 บาท  ดิฉันอยากให้ตั้งไว้ใน  

ข้อบัญญัติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
นายวินัย  ธงสันเทียะ   -ผมขอเสนอแนะ อยากให้ทางคณะผู้บริหารช่วยดูแลเรื่องโครงสร้างสมาชิก 
อบต.หมู่ 3    พื้นฐานให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านเพราะ ประชาชนต้องการถนน ไฟฟ้า ขอให้  

ตั้งงบประมาณให้มากหน่อย เรื่องโครงการที่ไม่จําเป็น การอบรมสัมมนา
ทัศนศึกษาดูงานฯ ลดงบประมาณลง อยากให้เน้นโครงสร้างพื้นฐาน 

นายประดิษฐ์  โนมขุนทด   -มีท่านสมาชิกได้เสนอความคิดเห็น ขอฝากทางคณะผู้บริหารได้พิจารณา
ประธานสภา    หาแนวทางแก้ไข มีท่านใดจะเสนอแนะหรือมีเรื่องอะไรที่จะชี้แจงไหม  

ครับเชิญครับถ้าไม่มีผมนัดประชุมอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 14  พฤษภาคม 
2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
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หนองสรวง  แต่งกายใส่เครื่องแบบสีกากีทุกคน มีสมาชิกท่านใดจะยื่นขอ
เสนอญัตติ ก็สามารถยื่นแบบขอเสนอญัตติได้กับท่านเลขานุการสภา อบต.
ได้หลังเลิกประชุม จะได้นําเข้าระเบียบวาระในการประชุมครั้งต่อไป
ประธานกล่าวขอบคุณและปิดประชุม 
-ที่ประชุมรับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  12.40  น. 
 

        
 
     (ลงช่ือ )         เสน่ห์   เจิมขุนทด           ผู้จดบันทึกการประชุม 

                                                                    ( นางเสน่ห์  เจิมขุนทด  ) 
                                                      ตําแหน่ง เลขานุการสภา อบต.หนองสรวง 
 
        (ลงช่ือ )      ประดิษฐ์   โนมขุนทด         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                              ( นายประดิษฐ์  โนมขุนทด ) 



                                                          ตําแหน่ง  ประธานสภา  อบต. หนองสรวง 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

              (ลงช่ือ)     สําราญ  ภาพขุนทด                      (ลงช่ือ)      วินัย  ธงสันเทียะ                                                     
                        ( นางสําราญ     ภาพขุนทด )                                           ( นายวินัย  ธงสันเทียะ )  

                 ประธานกรรมการ                                                               รองประธานกรรมการ     
             
(ลงช่ือ)   สุวรรณ  แนมขุนทด                                                       (ลงช่ือ)    สายัณห์  ด่านสันเทียะ                 
          ( นายสุวรรณ  แนมขุนทด )                             ( นายสายัณห์  ด่านสันเทียะ )  
                 กรรมการ                                                                             กรรม การ 
                                                  
                                                 (ลงช่ือ)    ศตพร   จันทนนท์                        

                                                                      ( นางศตพร  จันทนนท์ ) 
                                                                              เลขานกุาร 
 

 
 
 


